
 

โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา โดย สํานักวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๑ 
 

โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาส ๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางพาราคุณภาพดีที่ให้ผลทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 

สุดา เกียรติกําจรวงศ๑์  พีระศักด์ิ ศรีนเิวศน๒์  และคณะ 

๑ราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา  
  ๒ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 
__________________________________________________________________________ 

 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน เน่ืองจากท่ัวโลกมีความต้องการยางพารา

เพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักที่เก่ียวกับยานยนต์ เช่น 
การผลิตยางล้อรถยนต์ ยางล้อเครื่องบิน หรือใช้ในอุตสาหกรรมเบา เช่น  อุปกรณ์ในครัวเรือน นํ้ายางธรรมชาติ
ที่ได้จากต้นยางพารามีคุณลักษณะและสมบัติพิเศษหลายอย่างที่ยางสังเคราะห์ไม่มี และไม่สามารถทําให้เหมือน
ได้ ประเทศไทยเป็นผู้นําในการผลิตยางพาราของโลก โดยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ ๑ ของโลก มาต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  มีการส่งออกยางดิบในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน  และน้ํายางข้น ใน พ.ศ. 
๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ มีมูลค่าส่งออกรวมกันกว่า ๕ .๕ แสนล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการใช้ยางดิบ   
ภายในประเทศมีน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของปริมาณยางทั้งหมดที่ผลิตได้ แสดงถึงความไม่พร้อมของอุตสาหกรรม
ในประเทศที่จะรองรับยางดิบดังกล่าว ในขณะที่ชาวสวนยางเองก็ยังประสพปัญหาด้านการผลิต โดยเฉพาะด้าน
พันธ์ุ การจัดการโรค การจัดการสวน และการผลิตนํ้ายางคุณภาพสูง         

ข้อมูลดังกล่าวน้ีมีความสําคัญมาก และเป็นดรรชนีบ่งช้ีให้แก่รัฐบาลเพื่อบริหารจัดการยางทั้งระบบ ซึ่งมี
ผู้เก่ียวข้องส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) เป็นผู้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมาย ด้วยนโยบายหลักว่า ประเทศไทยควรลดการ
ส่งออกวัตถุดิบยางพาราราคาถูกและลดการใช้แรงงานสูง มาเป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ด้วยการปรับ
รูปแบบการผลิต เพ่ือเปลี่ยนยางพาราให้เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและคน
ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของยางพารานับล้านคน รวมท้ังมีส่วนช่วยประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง (middle income trap)  นอกจากน้ี สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายใหม่ EUDR (EU Deforestation-
free Regulations) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับการลดการผลิตและการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการตัดไม้ ทําลายป่า อันทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของป่า รายละเอียดของสินค้า ๗ ชนิดที่อยู่ภายใต้
มาตรการน้ี ได้แก่ (๑) โค (๒) กาแฟ (๓) โกโก้ (๔) ถั่วเหลือง (๕) ปาล์มนํ้ามัน (๖) ยางพารา และ (๗) ไม้ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเหล่าน้ี จึงมีความจําเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการเสริมความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
และเทคโนโลยีของการปลูกต้นยางพารา และกระบวนการเพ่ิมผลผลิตนํ้ายางพาราที่มีคุณภาพ เป็นความจําเป็น
เบ้ืองต้นที่เกษตรกรต้องตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องทําให้สอดคล้องกับเง่ือนไขต่าง ๆ ของผู้รับซื้อนํ้า
ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วย กฎหมายใหม่น้ีมีผลใช้บังคับกับทุกประเทศท่ีเป็นผู้ค้าและนํา
ผลิตภัณฑ์เข้าประเทศในสหภาพยุโรปและเริ่มใช้ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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๒ 
 

 
              

 

       ภาพแสดงบรรยากาศในการสัมมนาทางวิชาการ 

สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ประกอบกับราชบัณฑิตยสภาจะมีอายุ
ครบ ๑๐๐ ปีใน พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้โปรดให้สถาปนาราชบัณฑิตยสภา
น้ัน สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และสํานักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย นําโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกําจรวงศ์ ราชบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เป็นประธาน
คณะทํางาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
และศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ภาคีสมาชิก สาขาวิชาปฐพีวิทยา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทย์ศาสตร์ สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เป็นรองประธานคณะทํางาน 
และ ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สํานักวิทยาศาสตร์ 
ราชบัณฑิตยสภา เป็นเลขานุการคณะทํางาน ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของสมาชิกทั้งสองประเภทวิชาดังกล่าว
ข้างต้น และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง 
สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางพารา
คุณภาพดี ที่ให้ผลทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน” ขึ้น เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเน่ืองในโอกาส 
๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๖.๔๐ น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร สําหรับสมาชิกราชบัณฑิตยสภา และมี
ระบบเผยแพร่การประชุมแบบออนไลน์สําหรับผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรที่ประกอบด้วยราชบัณฑิตและภาคี
สมาชิกจากสํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา นักวิชาการด้านยางพาราทั้งจากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย และสมาชิกจากคณะกรรมการจัดทําศัพท์พจนานุกรมยางและเทคโนโลยียางจากมหาวิทยาลัย ได้
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๓ 
 

นําความรู้ด้านโรคอุบัติใหม่ของยางพารา การดูแลป้องกัน และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง การ
ผลิต และผลิตภัณฑ์จากยางพารา มานําเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ การสัมมนาน้ี
แบ่งออกเป็น ๔ ช่วงการนําเสนอ ดังน้ี 

 

ภาพแสดงบรรยากาศในการสัมมนาทางวิชาการ 

ช่วงที่ ๑ เป็นการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาพันธ์ุยางพาราที่ให้ผลผลิตนํ้ายางและเน้ือไม้สูงและต้านทาน
โรค” ประกอบด้วย ๒ หัวข้อย่อยคือ (๑) โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราและแนวทางในการป้องกันกําจัด 
บรรยายโดย นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี กยท. และ (๒) ยางพันธ์ุดีที่ให้นํ้ายาง 
เน้ือไม้สูง และต้านทานโรค บรรยายโดย ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง กยท. 

ช่วงที่ ๒ เป็นการสัมมนา เรื่อง “การจัดการสวนยางพาราอย่างครบวงจรเพ่ือผลิตนํ้ายางพาราคุณภาพดี” 
ประกอบด้วย ๒ หัวข้อย่อยคือ (๑) การปลูกและดูแลรักษาสําหรับยางพาราพันธ์ุใหม่ภายใต้ปัจจัยการผลิต สภาพ
ของดิน นํ้า และปุ๋ย บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ภาคีสมาชิก สาขาวิชาปฐพีวิทยา ประเภทวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และ (๒) การ
จัดการสวนยางพาราแบบผสมผสาน ตามหลักการ BCG Economy และการเพ่ิมรายได้ชาวสวนยางด้วยคาร์บอน
เครดิต (carbon credit) บรรยายโดย นายเกษตร แนบสนิท ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย กยท. 
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๔ 
 

ช่วงที่ ๓ เป็นการสัมมนา เรื่อง “การผลิตนํ้ายางพาราคุณภาพดีและมาตรฐานคุณภาพนํ้ายาง” 
ประกอบด้วย ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ (๑) การกรีดยางที่ถูกวิธี และการรักษาคุณภาพยางจากสวนยางถึงโรงงาน 
บรรยายโดย ดร.พิศมัย จันทุมา ข้าราชการบํานาญกรมวิชาการเกษตร และอดีตพนักงานของ กยท. (๒) ระบบ
กรีดความถ่ีตํ่าและสรีรวิทยาของนํ้ายางพันธ์ุ RRIM 600 บรรยายโดย นายธงชัย แขดวง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
กยท. และ (๓) นํ้ายางสด GAP และการผลิตยางดิบคุณภาพสูง บรรยายโดย ดร.ปรีด์ิเปรม ทัศนกุล ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. 

ช่วงที่ ๔ เป็นการสัมมนา เรื่อง “ความสําคัญของอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย: แนวโน้มอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในอนาคต” ดําเนินการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การบรรยายน้ีประกอบด้วย ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ (๑) แนวโน้ม
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในอนาคต บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (๒) ยางพาราสําหรับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
ภายในประเทศ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ (๓) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตอวัยวะเทียมจาก
ยางพารา บรรยายโดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย่ียมพล นัครามนตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การสัมมนาทางวิชาการครั้งน้ี มีเป้าหมายให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรวิชาการหลายระดับ ได้แก่ องค์กร
การศึกษา นักวิจัยระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางพารา ภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
นอกประเทศที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย รวมท้ังราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสภา ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนท่ัวไปและผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ปรากฏว่า มี
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟังการประชุมจํานวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมออนไซต์เต็ม
จํานวนที่ น่ัง ๕๒ คน และมีผู้รับฟังสดผ่านช่องทางออนไลน์อีกจํานวน ๑๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๖ คน 
ประกอบด้วย ภาครัฐร้อยละ ๕๑ รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๑๒ ภาคเอกชนร้อยละ ๑๒ เกษตรกรร้อยละ ๗ นักศึกษา
ร้อยละ ๑๕ ประชาชนท่ัวไปร้อยละ ๓ นับได้ว่า การสัมมนาครั้งน้ีได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 
ได้รับการประเมินผลโดยส่วนใหญ่ในระดับดีมากที่สุดและดีมาก (ระดับร้อยละ ๙๑ ขึ้นไป)  และยังมีผู้ให้
ข้อคิดเห็นจากการประชุมในครั้งน้ีว่า มีเน้ือหาสาระครบถ้วน เหมาะสม ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก มี
การวิเคราะห์แนวโน้มของยางพาราในอดีตมาสู่อนาคต และขอบคุณที่ราชบัณฑิตยสภาจัดการสัมมนาแบบ
ออนไลน์ด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมประชุม แต่มีความสนใจในหัวข้อสมัมนา โดยที่
ประชาชนสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากน้ี จากการประชาสัมพันธ์โดยคณะกรรมการ
พจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียางที่อยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ ทําให้อดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยที่เป็น
ชาวใต้ได้รับทราบการสัมมนาน้ี และได้ส่งไลน์ข้อความแสดงความสนใจการสัมมนาน้ี พร้อมทั้งขอเทปบันทึกการ
ประชุมน้ีเพ่ือชมย้อนหลัง เน่ืองจากท่านติดภารกิจของพรรคและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม นอกจากน้ี นายก
สมาคมยางและอิลาสโตเมอร์ ภาคเอกชนท่ีดําเนินกิจการด้านยางพาราและยางสังเคราะห์ที่ใช้ระบบทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนจํานวนมากท่ีใช้ในรถยนต์ ก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมแบบออนไลน์ด้วย แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เช่นกัน เพราะอยู่ระหว่างการเดินทางและดูงานที่
ต่างประเทศ จึงได้ขอเทปบันทึกการประชุมในครั้งน้ีด้วย การจัดการสัมมนาคร้ังน้ีได้สร้างความเข้าใจเรื่องโรคใบ
ยางพารา และการจัดการป้องกันและแก้ไขโรคใบยางพารา รวมทั้งสร้างความตระหนักเรื่องกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ
ประเทศคู่ค้าในสหภาพยุโรป โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนจากการบุกรุกทําลายป่าเพ่ือปลูกต้นยาง



 

โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา โดย สํานักวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๕ 
 

และต้นไม้เศรษฐกิจอ่ืน ๆ จึงต้องมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐ และรัฐบาลควรส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิม เป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย 

คณะผู้จัดการสัมมนาในคร้ังน้ีใคร่ขอขอบคุณสํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ที่ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของยางพาราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญมากต่อรายได้ของประเทศ และได้อนุมัติให้จัดการประชุมวิชาการน้ี 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสที่ราชบัณฑิตยสภาจะมีอายุ
ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้มีกิจกรรมเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเน้ือหาของการ
สัมมนาที่มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของประเทศคู่ค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป คณะผู้จัดการสัมมนาหวังว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาคงได้รับข้อมูล ความรู้ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ คณะผู้จัดการสัมมนาใคร่ขอขอบคุณผู้ร่วมการสัมมนาครั้งน้ีที่ทําให้กิจกรรมน้ีมี
ความหมายและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย  

ท่านที่สนใจสามารถรับชมวิดีทัศน์ ย้อนหลังได้ทางเฟสบุ๊กของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาที่ 
https://fb.watch/tcAFMFKhry/ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการซึ่งได้
รวบรวมบทคัดย่อและประวัติของวิทยากรทุกท่านได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1OmSdME1E79 
WDgNm2unhRSSl0vAFOfpQV/view?usp=sharing 

 

ผลการประเมินการจัดการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้โดยสํานักวิทยาศาสตร์ จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งออน
ไซต์และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ดังรายละเอียดในไฟล์ดังต่อไปนี้ 



๑



๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา ประธานที่ปรึกษาคณะท างาน

๒. ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต ประธานส านักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะท างาน
๓. ผู้อ านวยการกองวิทยาศาสตร์ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ที่ปรึกษาคณะท างาน
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติก าจรวงศ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี ส านักวิทยาศาสตร์ 

และกรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง
ประธานคณะท างาน

๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี ส านักวิทยาศาสตร์ 
และกรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง

รองประธานคณะท างาน

๖. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตร์ 
และกรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง

รองประธานคณะท างาน

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ กรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง รองประธานคณะท างาน

๘. ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย รองประธานคณะท างาน
๙. รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน กรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง คณะท างาน

๑๐. นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร กรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง คณะท างาน
๑๑. ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ กรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง คณะท างาน
๑๒. ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี ส านักวิทยาศาสตร์ 

และกรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง
เลขานุการและคณะท างาน 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี กรรมการพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน

๑๔. ผู้ช่วยผู้ประสานงานส านักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน

คณะท ำงำนจัดกำรสัมมนำวิชำกำร
ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา กองวิทยาศาสตร์ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

และการยางแห่งประเทศไทย โดยมีคณะท างานจัดการสัมมนาวิชาการ ดังนี้

๒



❑ โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราและแนวทางในการปอ้งกนัก าจดั
      โดย นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร
      ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง กยท.

❑ แนะน ายางพาราพันธ์ุใหม่ทีต้่านทานโรคและใหผ้ลผลิตสูงทั้งน ้ายางและเนื้อไม้
      โดย ดร.กฤษดา สังข์สิงห์
      สถาบันวิจัยยาง กยท.

การสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนาพันธ์ุยางพาราทีต้่านทานโรค

และให้ผลผลิตน ้ายางและเนื้อไม้สูง” 

ด าเนินการสัมมนาโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ 

ราชบัณฑิต ส านักวิทยาศาสตร์

๓



❑ การปลูกและดูแลรักษาส าหรับยางพาราพันธ์ุใหม่ ภายใต้ปจัจัยการผลิตที่เหมาะสม
    โดย ศ. ดร.อานัฐ ตันโช ภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

❑ การจัดการสวนยางพาราแบบผสมผสาน ตามหลักการ BCG Economy และการ
เพ่ิมรายได้ของชาวสวนยางด้วยคาร์บอนเครดิต (carbon credit)

    โดย นายเกษตร แนบสนิท 
    ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กยท.

การสัมมนา
เรื่อง “การจัดการสวนยางพาราอย่างครบวงจร

เพ่ือผลิตน ้ายางพาราคุณภาพด”ี  

ด าเนินการสัมมนาโดย
ดร.กฤษดา สังข์สิงห์

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

๔



❑ การกรีดยางที่ถูกวิธี และการรักษาคุณภาพยางจากสวนยางถึงโรงงาน
    โดย ดร.พิศมัย จันทุมา
    ข้าราชการบ านาญกรมวิชาการเกษตร และอดีตพนักงานของ กยท.

❑ ระบบกรีดความถี่ต ่าและสรีรวิทยาของน ้ายางพันธุ์ RRIM 600
    โดย นายธงชัย แขดวง 
    ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กยท.

❑ มาตรฐานคุณภาพน ้ายาง และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน
    การท าสวนยาง (Good Agricultural Practices, GAP) 
    โดย ดร.ปรีด์ิเปรม ทัศนกุล 
    ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท.

การสัมมนา
เรื่อง “การผลิตน ้ายางพาราคุณภาพดี

และมาตรฐานคุณภาพน ้ายาง” 

ด าเนินการสัมมนาโดย
ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิสวทช.

๕



❑ แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในอนาคต
    โดย รศ. ดร.เจริญ นาคะสรรค์  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

❑ ยางพาราส าหรับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ
    โดย รศ. ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
    สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

❑ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตอวัยวะเทียมจากยางพารา
    โดย ผศ. ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสัมมนา
เรื่อง “ความส าคัญของอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย:

แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในอนาคต” 

ด าเนินการสัมมนาโดย
รศ.อาซีซัน แกสมาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๖



การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางพาราคุณภาพดี

ท่ีให้ผลทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
https://drive.google.com/file/d/1OmSdME1E79WDgNm2unhRSSl0vAFOfpQV/

view?usp=sharing ๗



การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยางพาราคุณภาพดี

ท่ีให้ผลทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน

แบบประเมินการเข้าร่วมสัมมนา
https://forms.gle/56q9h9Zj4VVwkumV9

๘



ผลกำรประเมินกำรจัดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร

เรื่อง ห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตยำงพำรำคุณภำพดีที่ให้ผลทำง
เศรษฐกิจอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน

โครงกำรกิจกรรมเนื่องในโอกำส ๑๐๐ ปี รำชบัณฑิตยสภำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๙



ช่องทำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ คน
❑ แบบออนไซต์ ๕๒ คน
❑ แบบออนไลน์ ๑๕๐ คน

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรสัมมนำแบบผสม

ผู้ท ำแบบประเมินกำรจัดสัมมนำ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน

๑๐



อำยุผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

ระดับกำรศึกษำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

อำชีพ

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรสัมมนำแบบผสม

เพศ

๑๑
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❑ ทับศัพท์ทางด้านยางพารา
❑ วิเคราะห์แนวโน้มของยางพาราในอนาคต
❑ มีประโยชน์มาก
❑ ขอบคุณที่จัดแบบออนไลน์ผ่าน zoom เพราะไม่

สะดวกเดินทางแต่มีความสนใจในหัวข้อสัมมนานี้
❑ อยากให้มีการแจกจ่ายสไลด์บรรยายให้แก่

ผู้เข้าร่วมงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมความพึงพอใจในภาพรวม

พึงพอใจมาก
๕๐%

พึงพอใจมากที่สุด
๔๒% พึงพอใจปานกลาง

๘%

๑๖



ขอขอบคุณ...

❑ ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา

❑ เจ้าหน้าที่ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา

❑ คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ยางและเทคโนโลยียาง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

❑ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน

๑๗
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